



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2554

กิตติรัตน์เผยเตรียมระบายสต็อกข้าวรัฐ 2 ล้านตัน, ไม่ให้กระทบราคาในตลาด

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.พาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมทยอยระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านตัน โดยจะดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาข้าวในท้องตลาด ส่วนรูปแบบการระบายสต็อกข้าวดังกล่าวจะใช้วิธีการใดบ้างนั้นอยู่ระหว่างการศึกษา แต่จะไม่ใช่เป็นการระบายข้าวลือตใหญ่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมานั่นเอง

ส่วนปัญหาราคาข้าวสารบรรจุถุงที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกซึ่งรัฐบาลกำหนดจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 20,000 บาทนั้น รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นอาจต้องใช้งบประมาณเข้าไปอุดหนุนทั้งการจัดทำข้าวสารบรรจุถุงฯ และการช่วยเหลือผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง

ทั้งนี้เห็นว่าการจัดทำข้าวถุงฯ และการอุดหนุนผู้ประกอบการข้าวถุงบางส่วนถือเป็นเรื่องปกติเพราะมีการทำอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประกันราคาข้าวเมื่อ 2 ฤดูกาลที่ผ่านมาต้องใช้งบประมาณถึง 85,000 ล้านบาท ยังไม่รวมภาระหนี้ของเกษตรกรที่อยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีกราว 30,000-40,000 ล้านบาท

"การใช้งบประมาณบางส่วนมาอุดหนุนราคาข้าวถุงให้ผู้บริโภคกินข้าวในราคาต่ำ แต่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องเสียหาย" นายกิตติรัตน์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

หวั่น"รูดปี๊ด"หนุนชานาก่อหนี้เพลีน

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวถึงนโยบายบัตรเครดิตชาวนาว่า แม้ขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ตนมีความเป็นห่วงว่านโยบายดังกล่าวจะทำให้ชาวนาสร้างหนี้ เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งเห็นว่า ยังมีช่องว่างที่สามารถทำให้ฝ่ายผู้ถือบัตรเครดิตนำไปหาผลประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เช่น ชาวนาอาจจะรู้เห็นกับร้านค้าจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตร ด้วยการทำข้อตกลงซื้อขายสินค้ากัน แต่การซื้อสินค้าอาจจะไม่เกิดขึ้นจริง กลายเป็นชาวนาได้เงินสดไปและนำไปใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแทน

"ชาวนาส่วนใหญ่ยังบริหารเงินไม่เป็น ซึ่งเคยเห็นตัวอย่างจากกองทุนหมู่บ้านที่เกิดขึ้น คือแทนที่คนในชุมชนจะนำเงินไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แต่กลับนำเงินไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย แนวคิดที่จะทำให้นักในชุมชนร่ำรวยขึ้น แต่กลับกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกัน และไม่ได้ร่ำรวยขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ผมกังวลว่าจะมีวิธีการหลบเลี่ยง รู้เห็นกันระหว่างร้านค้าและชาวนา เมื่อได้เป็นเงินสดมาแทนก็จะนำไปซื้อสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยทางการเกษตร และกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว" นายประสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากมีโอกาสเข้าหารือกับรัฐบาลจะนำเสนอในประเด็นปัญหาที่นักกังวลในเรื่องนี้ ซึ่งรัฐบาลน่าจะมียุทธศาสตร์ที่ปิดช่องโหว่ หรือมีแนวทางอื่นที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกรจะดีกว่า ส่วนที่อยากจะฝากรัฐบาลด้วยคือ ช่วยผลักดันให้มีตัวแทนชาวนาเข้าไปเป็นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เพื่อร่วมกำหนดนโยบายด้วย เพราะชาวนาถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่กลับไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วยเลย

นอกจากนี้ ในเรื่องการรับจํานำและระบายข้าวออกฝากรัฐบาลให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประโยชน์ถึงชาวนาโดยตรง

ด้าน นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมข้าวถุงไทย กล่าวว่า สมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายกิตติรัตน์ ฤทธิธรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ถึงนโยบายข้าวว่าจะดำเนินการอย่างไรหลังจากเปิดโครงการรับจํานำข้าวเปลือกที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท โดยยอมรับว่าต้นทุนการผลิตข้าวถุงปรับตัวสูงขึ้น และล่าสุดปรับขึ้นไปแล้วถึง 20% จึงจะหารือถึงแนวทางเกี่ยวกับข้าวถุงว่าจะมีนโยบายอย่างไรจะปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกหรือไม่ และจะทำอย่างไร

ทั้งนี้ หากภาครัฐต้องการดูแลราคาข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว จะมีวิธีการชดเชยอย่างไร สิ่งที่เสนอเข้าไปด้วยคือ ราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลินั้นถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แล้ว อาจจะสามารถปล่อยให้ราคาให้เป็นไปตามกลไกได้ ส่วนข้าวขาวก็อาจจะสามารถดูแลได้

ที่มา คมชัดลึก

ไทยถกเวียดนาม รับมือนโยบายพท. จํานำข้าวหมื่นห้า หวั่นตลาดบ้่นป่วน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16 -17 กันยายนนี้ ทางผู้ส่งออกข้าวไทยจะหารือกับภาคเอกชนของเวียดนามเพื่อประเมินผลกระทบต่อการส่งออก จากการที่ราคาข้าวของไทยจะปรับสูงขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะดำเนินโครงการรับจํานำข้าวที่ตันละ 15,000 บาท ซึ่งจะทำให้ราคาส่งออกข้าวขาวเพิ่มขึ้นเป็น 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนหนึ่งจะมีผลต่อราคาข้าวของเวียดนามด้วย

ทั้งนี้ การหารือจะมีความสำคัญมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่อง จากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาโดยฉับพลัน ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยดีมานด์และ ซัพพลาย แต่มาจากนโยบายของรัฐบาลไทยเอง

นอกจากนี้ ทางผู้ส่งออกข้าวยังเป็นห่วงว่าโครงการรับจํานำข้าวที่กำหนดราคาไว้สูง จะทำให้เกิดภาวะซบเซาตลาดในช่วงเริ่มโครงการ ซึ่งก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้ราคาข้าวโลกสูงเป็นประวัติการณ์และสูงสุดในโลก ขณะที่ราคาข้าวเฉลี่ยตลาดโลกจะอยู่ราว 650 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น อาจทำให้คำสั่งซื้อข้าวไทยลดลง จึงอยากเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการดูแลควบคุม เช่น การผลักดันการส่งออกข้าวในหลายตลาด รวมทั้งแบบรัฐต่อรัฐ

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศคู่แข่งสำคัญ โดยเฉพาะเวียดนามกำลังจับตาดูกลไกการรับจํานำข้าวของไทยอย่างใกล้ชิด และมีการชะลอการส่งออก ส่งผลให้ปริมาณข้าวในตลาดลดลง ราคาส่งออกข้าวขณะนี้ถึงตัวสูงขึ้นใกล้เคียงกับไทย โดยข้าวขาว 5 %ขายกันตันละ 550-560 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ข้าวไทยอยู่ที่ 560-590 เหรียญ สหรัฐ

"แน่นอนว่าส่งผลเชิงจิตวิทยา ทำให้ผู้ค้าในระบบ ทั้งชาวนา โรงสี ผู้ส่งออกเริ่มกักตุนข้าวกันแล้ว ขณะที่ไทยได้รับอานิสงส์จากการชะลอส่งออก และกักตุนข้าวของผู้ค้าในเวียดนาม ทำให้พ่อค้าหลายรายหันมาซื้อข้าวจากไทยในช่วงนี้ ในขณะที่ปริมาณข้าวในตลาดค่อนข้างฝืด"

นายกิตติรัตน์ ฤทธิธรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมเงินหมุนเวียน ที่จะใช้ในบริหารจัดการ โครงการรับจํานำข้าว และรับจํานำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ที่ตันละ 15,000 บาทและ โครงการบัตรเครดิตชาวนา ซึ่งเชื่อว่า การใช้เงินงบประมาณ จะไม่สูง เพราะ เมื่อซื้อข้าวเข้ามาเก็บไว้ในสต็อกรัฐบาล จะต้องหมุนเวียนขายออกไป ซึ่งแต่ละปีไทยมีการส่งออก ประมาณ 10 ล้านตันต่อปี

ที่มา แนวหน้า

สศก.คาดปี 55 ข้าวทะลุ 37 ล้านตัน 'ประกันราคา-รับจํานำ'จูงใจชาวนา

นายอภิชาติ จงสกล เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่การปลูกข้าวในปี 2554/55 พบว่าเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกถึง 61 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มี 57 ล้านไร่ เพราะมี

แรงจูงใจจากนโยบายประกันราคาของรัฐบาลชุดที่แล้ว และโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ และคาดว่าในปี 2555 จะมีการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรจะขยายพื้นที่ปลูกถึง 16 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมี 11-12 ล้านไร่

ทั้งนี้ การขยายพื้นที่ปลูกข้าวตั้งกล้า จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวในปี 2555 สูงถึง 37 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นข้าวนาปี 25 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวนาปรัง 12 ล้านตันข้าวเปลือก ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ปี 2554 ซึ่งมีผลผลิตรวม 29-31 ล้านตันข้าวเปลือก และหากราคายังสูงต่อเนื่อง เกษตรกรจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นสำหรับผลผลิตข้าวที่จะได้ในปี 2555 สามารถแปรรูปเป็นข้าวสารได้ 24 ล้านตัน คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ใช้บริโภคในประเทศ 11-12 ล้านตัน ส่วนที่เหลือประมาณ 2-3 ล้านตัน เป็นส่วนเกินที่รัฐบาลต้องหาทางแก้ไข โดยคาดว่าจะต้องเพิ่มการส่งออก แต่ตลาดมีการแข่งขันสูง

ในปีหน้าจะมีผลผลิตข้าวจำนวนมาก ขณะที่ยังไม่สามารถขยายตลาดได้ เมื่อราคาในประเทศสูงจะส่งออกลำบาก และผลผลิตข้าวจะเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไข ซึ่งไม่ควรใช้วิธีเก็บสต็อกเหมือนโครงการรับจำนำที่ผ่านมา เพราะจะเป็นภาระรัฐ นายอภิชาติ กล่าว

ด้าน นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหาปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้น โดยการขยายตลาดส่งออกเป็นเรื่องยาก เพราะราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นจึงขายได้ยากขึ้น ซึ่งตัวเลขผลผลิตตั้งกล้าเป็นการประเมินเบื้องต้น หากเป็นไปตามคาดการณ์ รัฐบาลต้องหามาตรการรองรับ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

กิตติรัตน์ ย้ำเดินหน้าจำนำข้าว กลุ่มโรงสีข้าวเหนียวขอรัฐบาลจำนำข้าวเหนียวตันละ 1.8 หมื่นบาท

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย หลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์ จะเริ่มดำเนินการเตรียมพร้อมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดจำนำข้าวขาว ตันละ 15,000 บาท และข้าวเหนียวตันละ 20,000 บาท โดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลา และงบประมาณที่จะใช้ เพราะรัฐบาลตั้งราคาจำนำสูง จะช่วยยกระดับราคาในตลาดข้าวให้สูงขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้รัฐบาลไม่ต้องสูญเสียงบประมาณในการซื้อข้าวเข้าโครงการจำนำดังกล่าว

นายพิเชษฐ์ โตนิตวงศ์ ผู้จัดการโรงสีศิริกัญญา และเลขาธิการกลุ่มโรงสีข้าวเหนียว เปิดเผยว่า กลุ่มโรงสีข้าวเหนียว 50 แห่งทั่วประเทศ ได้ทำหนังสือเสนอ ให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเหนียว นาปี ปีการผลิต 2554/2555 ในอัตราตันละ 18,000 บาท พร้อมทั้งเสนอให้ระบายข้าวเหนียวทุกเดือนในวิธีการประมูลแบบ FIFO ในปริมาณ 10-15% ของทุกเดือน โดยให้โรงสีผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิซื้อก่อนโรงสีอื่น และสนับสนุนการส่งออกต่างประเทศให้มากที่สุด เพื่อให้ระดับราคาในประเทศสูงขึ้น

สาเหตุที่ขอให้เปิดจำนำ เพราะราคาตลาดปัจจุบันลดลง อยู่ที่ตันละ 15,000 บาทจากเดิมที่อยู่ตันละ 17,000 บาท หลังจากรัฐบาลขาดความชัดเจนในการดำเนินโครงการดูแลราคาข้าวเปลือกเหนียวซึ่งจะออกสู่ตลาดในเดือน ต.ค.นี้ และคาดว่าปีนี้จะมียอดผลผลิตข้าวเหนียวมากขึ้นจากปกติที่ผลิตได้ราวปีละ 6.5 ล้านตัน โดยในแต่ละปี ไทยมีการผลิตข้าวเหนียวปีละ 6.5 ล้านตันข้าวเปลือก และใช้บริโภคในประเทศราว 90% ของผลผลิต และอีก 10% ใช้ส่งออก

พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลกำหนดมาตรการระยะยาวในการดูแลข้าวเหนียว อาทิ หนุนการเพิ่มการบริโภคข้าวเหนียว ลดหย่อนภาษีสำหรับโรงงานผลิตสุราที่ใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบในการผลิต การขยายตลาดต่างประเทศ แถบตะวันออกกลาง และการส่งเสริมการบริโภคข้าวกล้องเหนียวแบบหุงแทนข้าวสาร

นายชาญชัย รัชชนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จ.นครปฐม ที่มีความเสียหายเพิ่มขึ้น ทำให้มีปัญหาข้าวสาลักน้ำ หรือข้าวเม็ดมี

ความสมบูรณ์ไม่พอ น่าจะเสียหายรวมมากกว่าเดิมที่คาดว่าจะ 4-5 แสนตัน จากปริมาณผลผลิตนาปรังที่คาดว่าจะออกราว 2.5 ล้านตัน

ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ระดับราคาข้าวปรับราคาสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ราคาตันละ 15,000 เป็น 16,000 บาท ราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.ปรับเข้าใกล้ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวหนึ่ง ปรับขึ้นจาก 17,000 เป็นต้นละ 18,000 บาท ราคาส่งออกเอฟ.โอ.บี.ปรับขึ้นจาก 520-530 เป็น 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา มติชน

‘เกริกไกร จีระแพทย์’ เดือนจำหน่ายข้าวทุกเม็ดสูญเปล่า 4 แสนล้านบาท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาเรื่องทิศทางการค้าไทยในทศวรรษใหม่ว่า นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงานขึ้นต่ำ 300 บาทของรัฐบาล สามารถทำได้ แต่ต้องควบคู่กับเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต และทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ควรให้ความสำคัญกับการเติบโตเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน (Good Quality Growth) อยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างอย่างยืดหยุ่นอย่างน่าเชื่อถือ และคาดการณ์ไม่ใช้แบบเดิมที่จะปรับเฉพาะช่วงวิกฤติเท่านั้น

พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำว่าการเติบโตของการส่งออกมีทั้งผลดีและผลเสีย เช่นในอดีต ไทยเพิ่มการส่งออกมากขึ้น จนทำให้เรากลายเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้หลักจากการส่งออกมากเกินไปจนต้องมาปรับสมดุล เพิ่มการบริโภคจาก 30 เป็น 50% แต่เราควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับว่าจะเก็บได้ หรือประหยัดได้เท่าไร และจะใช้ประโยชน์จากดอกผลอย่างไร โดยเปรียบเทียบโครงสร้างการส่งออกในหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะหมวดเกษตรยังมีสัดส่วน 9-11% เกษตรอุตสาหกรรม 7% และอุตสาหกรรม 75% สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยผลิตได้ยังมีน้อยกว่าอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันต้องเพิ่มนโยบายส่งเสริมด้านการลงทุน และการบริการในอนาคตว่าควรมีทิศทางอย่างไร เพราะทั้งสองด้านนี้จะช่วยการปรับสมดุลเศรษฐกิจได้อีก

ด้านที่สอง การสร้างสมดุลเศรษฐกิจต้องดูแลสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ โดยบทบาทของรัฐบาลประเทศยังมีความจำเป็นที่จะเข้าไปแทรกแซง โดยเฉพาะการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร

“นโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร ผมอยากให้ท่านทำได้ทุกเม็ด แต่ท่านต้องเก็บทุกเม็ด ไว้ในตักของท่าน เสียบบประมาณไปกว่า 4 แสนล้านบาท แต่ถ้าแทรกแซง แบบพอเหมาะ แล้วนำเงินที่เหลือไปช่วยให้เกษตรกรสามารถเติบโตได้บนขาของตัวเอง เองบ 4 แสนล้านบาทมาใช้ปรับระบบวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ที่เป็นทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Landing Use Planning) เพราะไทยเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเรามีฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงโลก ผลิตพลังงานสีเขียวป้อนโลก”

และด้านที่สาม ชี้ให้เห็นว่า การสร้างความสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์ กับโลกาภิบาล โดยไทยควรตระหนักว่า ไทยเป็นหัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่จะต้องมีองค์ประกอบที่เข้มแข็งเป็นองค์ประกอบ เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองในกับภูมิภาคอาเซียน ท่ามกลางภาวะปัญหาโลกาภิวัตน์ที่ขาดโลกาภิบาล

“กระทรวงพาณิชย์ที่นำโดยผู้บริหารซึ่งเป็นเทคโนโลยี เป็นนักการศึกษา นักวิเคราะห์ จะนำพาประเทศไปสู่การปรับสมดุลย์ (Balancing Thailand) แต่รัฐบาลควรสร้างสมดุลประเทศในหลายมิติ ทั้ง โครงสร้างสินค้า เศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน และการบริการ อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าวันนี้กับอีกสิบปีข้างหน้ามันคงไม่ต่างกันเท่าไร แต่ผมอยากเห็นความเข้มแข็งของไทยในเรื่องการค้าบริการ และการลงทุน”

ที่มา มติชน

คำข่าวอินเดีย-เวียดนามป่วน

แหล่งข่าววงการข้าวเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ซื้อขายข้าวในประเทศไม่ค่อยปกติเท่าที่ควร โดยราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อจากชาวนาได้ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตันสปีดาร์ที่ผ่านมาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นสูงตันละ 8,400-8,500 บาท ต้นสปีดาร์นี้ตันละ 9,000 บาท หรือขึ้นมาจากตันละประมาณ 400-500 บาท ขณะที่ราคาข้าวสารที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีต้นสปีดาร์ที่ผ่านมาระสอบละ 1,480 บาท สปีดาร์นี้กระสอบละ 1,500-1,520 บาท

"ผู้ส่งออกซื้อข้าวสารราคาไม่สูงขึ้นมาก โดยข้าวสารกระสอบละ 1,500-1,520 บาท หากซื้อข้าวเปลือกเข้ามาที่ตันละ 8,400-8,500 บาท แต่หากเป็นข้าวแห้งตกตันละ 10,400-10,500 บาท โรงสีควรจะขายข้าวสารได้ที่กระสอบละ 1,600 บาท แต่ราคาข้าวสารที่โรงสีขายได้วันนี้ขาดทุน โรงสีจำนวนหนึ่งหยุดซื้อข้าวเปลือกขายข้าวสารในสต็อกที่มีอยู่เท่านั้น ขณะเดียวกันมีโรงสีจำนวนหนึ่งต้องออกมาแข่งขันกันซื้อ จึงดันให้ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้สูงขึ้น ซึ่งพฤติกรรมของผู้ประกอบการโรงสีมีการตั้งข้อสังเกตกันไปต่างๆ นานา อาทิเพราะว่าต้องเดินเครื่องจักรสีข้าวเพื่อนำเงินชำระธนาคาร รวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตในเชิงว่าโรงสีอาจจะตุนเพื่อรับโครงการรับจำนำของรัฐบาลใหม่"

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้ส่งออกความจริงแล้วขณะนี้ผู้ส่งออกน่าจะซื้อข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเวลานี้สถานการณ์ส่งออกข้าวเป็นของผู้ส่งออกไทย กล่าวคืออินเดียที่ประกาศจะส่งออกข้าวทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งปริมาณ 1 ล้านตัน ยังไม่สามารถส่งออกได้เพราะเกิดความวุ่นวายในหมู่ผู้ส่งออกข้าวในประเทศเนื่องจากรัฐบาลอินเดียประกาศให้ผู้ส่งออกที่มีความประสงค์จะส่งออกข้าวขึ้นทะเบียนกับทางการ ปรากฏว่ามีผู้สนใจมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากถึง 7,000 กว่าราย และเกิดการแบ่งโควตาส่งออกไม่ลงตัวถึงขั้นฟ้องศาลให้รัฐบาลระงับการส่งออกข้าว

ส่วนประเทศเวียดนาม เวลานี้เป็นช่วงปลายฤดูเวียดนามไม่มีข้าวจะส่งออกแล้ว ส่วนออร์เดอร์ที่รับล่วงหน้าไม่มีส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องเจรจาเลื่อนเวลาส่งมอบ คาดว่าผลผลิตข้าวเวียดนามจะออกสู่ตลาดอีกครั้งราวปลายเดือนกันยายน และขณะนี้ราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าไทยประมาณตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยข้าวไทยอยู่ที่ตันละ 530 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้าวเวียดนามตันละ 540 ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะรับออร์เดอร์และเรียกราคาขึ้นช่วงนี้

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า ในส่วนของข้าวหนึ่งเทรดเดอร์หลายรายที่เคยจะไปซื้อจากอินเดีย แต่ดูสถานการณ์ในประเทศอินเดียแล้วไม่มั่นใจว่าจะส่งมอบข้าวให้ได้หรือไม่ เริ่มกลับมาออร์เดอร์ข้าวจากผู้ส่งออกไทย แต่ราคาภายในของเรายู่ในเกณฑ์สูง เวลานี้คนที่ซื้อข้าวอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหรือข้าวหนึ่งจะสบายกว่าคนที่ไม่มีข้าวอยู่ในมือ เพราะข้าวในตลาดหายากและราคาสูง อย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำของรัฐบาลใหม่ที่ตั้งราคาจำนำค่อนข้างสูง ทำให้ลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อวันนี้ เพราะโครงการรับจำนำเงินหน้าราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้ อีก เพราะฉะนั้นราคาข้าวสปีดาร์นี้ยังน่าจับตาคาดว่าจะมีความร้อนแรง

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าสำหรับราคาข้าวขาว ราคาที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีถือว่าสูงขึ้นแล้ว ผู้ส่งออกไม่ได้กดราคาซื้อให้ต่ำลงหรือทรงตัว เพราะก่อนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามารับงานราคาซื้อขายอยู่ที่กระสอบละ 1,300 บาท แต่วันนี้กระสอบละ 1,500-1,530 บาท โดยวันนี้ประเทศที่น่าจับตาคือเวียดนามเข้ามาซื้อข้าวไทยล็อตใหญ่คืออินโดนีเซีย

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-18 ส.ค. 2554 มีจำนวน 257,715 ตัน มูลค่า 121.634 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 18 ส.ค. 2554 มีจำนวน 4.878 ล้านตัน มูลค่า 2.309 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 11.2% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 21.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าราคาข้าวของไทยแล้ว ซึ่งเป็นผลจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีเป็นจำนวนมาก โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 545-560 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ไกล่เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ข้าว 5% ของไทย ราคาอยู่ที่ 555 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวของเวียดนามปรับสูงขึ้นมากทำให้เกิดกระแสข่าวว่าผู้ส่งออกเวียดนามไม่สามารถที่จะส่งมอบข้าวได้ตามสัญญาประมาณ 200,000 ตัน แต่ข่าวดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากผู้ค้าข้าวของเวียดนาม

มีรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามอาจจะระบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลออกสู่ตลาดประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อบรรเทาภาวะอุปทานข้าวในประเทศดิ่งตัวซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นาย Truong Thanh Phong นายกษมาคมอาหารให้สัมภาษณ์ว่า หลายประเทศได้ให้ความสนใจที่จะซื้อข้าวหนึ่งจากเวียดนาม รวมแล้วประมาณ 300,000-400,000 ตัน

ขณะที่นาย Tran Ngoc Trung จากบริษัท Vinh Phat Joint Stock Company ซึ่งมีโรงงานแปรรูปข้าว 3 โรง และเป็นผู้ส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ระบุว่า ในปีนี้เวียดนามจะส่งออกข้าวหนึ่งได้ถึง 100,000-150,000 ตัน โดยโรงงานของเขาสามารถผลิตข้าวหนึ่งได้เดือนละ 15,000 ตัน โดยในขณะนี้เวียดนามมีโรงงานข้างหนึ่งเพียง 2 โรง ซึ่งสาเหตุที่ยังมีไม่มากเพราะ การสร้างโรงงานผลิตข้าวหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 500-700 พันล้านดอง ขณะที่โรงสีข้าวขาวที่มีกำลังผลิต 30,000 ตัน ใช้เงินลงทุนเพียง 100-150 พันล้านดอง นอกจากนี้การลงทุนสร้างโรงงานผลิตข้าวหนึ่งต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมยังต่างประเทศให้มีความรู้ด้านนี้ด้วย

การลงทุนในโครงการสร้างโรงงานผลิตข้าวหนึ่งยังมีอุปสรรคด้านเงินลงทุนซึ่งต้องมีการกู้เงินจากธนาคาร โดยจะต้องมีการไปอธิบายให้ธนาคารเข้าใจเรื่องของข้าวหนึ่งด้วย

ในขณะนี้สมาชิกของสมาคมรายหนึ่งกำลังสร้างโรงงานผลิตข้าวหนึ่งซึ่งคาดว่าจะมีกำลังผลิตวันละ 500 ตัน ขณะที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาลงทุนกับบริษัทเวียดนามเพื่อผลิตและส่งออกข้าวหนึ่ง แต่บริษัทนี้ต้องการดำเนินงานด้วยตนเองดังนั้นจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวกัมพูชา รายงานว่า บริษัทซิโรเกรน (Sinograin Corp) จากนครกว่างโจวของจีน ได้เซ็นความตกลงกับบริษัททีทีวายคอร์ป (TTY Corp) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในกัมพูชา ซื้อข้าวปริมาณ 200,000 ตัน เป็นมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปีหน้าบริษัทฝ่ายกัมพูชาจะต้องหาพืชผลอื่นๆ รวมทั้งข้าวโพด ถั่วลิสง รวมมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทจากจีนแห่งนี้ด้วยราคาท้องตลาด

ทั้งนี้ นายเขียวกัญญฤทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กัมพูชา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นสัญญาที่จัดขึ้นในวันพุธ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ในกรุงพนมเปญ

กัมพูชากำลังดำเนินการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558 และ ครั้งแรก ของปี 2554 นี้ ข้าวทำเงินให้ประเทศ 45.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จาก 13.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันที่แล้ว ในแต่ละปีพ่อค้าจากเวียดนามจะข้ามพรมแดนเข้าไปกว้านซื้อข้าวเปลือกจากกัมพูชาโดยตรง และนำกลับไปยังจังหวัดในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง สีเป็นข้าวสารและส่งออก

ตามรายงานของสื่อทางการก่อนหน้านี้นักชานากัมพูชาปลูกข้าวหอมได้หลายพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวดอกล่ำดวนซึ่งเป็นพันธุ์ที่ชาวนาไทยในจังหวัดชายแดนนิยมปลูกกันเนื่องจากมีคุณภาพดีและจำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบันนิยมปลูกกันใน จ.พระตะบอง และจังหวัดรอบๆ ทะเลสาบใหญ่

หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของข้าวเวียดนามกำลังพยายามหาทางนำเข้าโดยตรงจากกัมพูชา อีกหลายประเทศรวมทั้งบรูไนและประเทศในแอฟริกาให้ความสนใจขณะที่เศรษฐกิจน้ำมันจากตะวันออกกลางคือคู่แข่งกับกาตาร์ ได้เจรจากับกัมพูชาเพื่อเช่าที่นาสำหรับปลูกข้าวนำกลับไปเลี้ยงดูประชากร

ขณะเดียวกันกัมพูชากำลังจะจัดการประชุมระหว่างประเทศในเดือน ต.ค.นี้ ว่าด้วยการส่งออกข้าวโดยเฉพาะเพื่อเตรียมรับแผนการในปี 2558 โดยจะเชิญผู้ค้าและลูกค้าข้าวทั้งจากสหภาพยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชียเข้าร่วมด้วย

ชาวนากัมพูชาซึ่งมีจำนวนราว 85% ของประชากร 14 ล้านคนสามารถทำนาได้ผลผลิตมากขึ้นทุกปีจากระบบชลประทานที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางด้วยเงินช่วยเหลือและเงินกู้จากต่างประเทศ แต่กัมพูชาขาดแคลนโรงสีข้าวขนาดใหญ่และทันสมัย กับไซโลหรือโกดังสำหรับเก็บ ซึ่งทำให้การส่งออกข้าวมีอุปสรรคสำคัญ

อย่างไรก็ตามไม่กี่เดือนมานี้บริษัทจากจีนอย่างน้อย 2 แห่ง และบริษัทจากฝรั่งเศสอีก 1 แห่งได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนสร้างโรงสีข้าวทันสมัย ซึ่งกำลังจะทำให้การผลิตและการค้าข้าวของกัมพูชาเปลี่ยนโฉมไป

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

พม่า

มีรายงานว่าหลายประเทศในแถบแอฟริกากำลังสนใจที่จะซื้อข้าวจากพม่าเพราะมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆ โดยในขณะนี้ข้าว 25% ราคาอยู่ที่ประมาณ 420-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ พม่าส่งออกข้าวเดือนละกว่า 50,000 ตัน โดยเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (สิ้นสุด 31 มี.ค.) มีการส่งออกถึง 800,000 ตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 66,000 ตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ พม่าเพิ่งจะขายข้าวให้แก่เกาหลีเหนือจำนวน 8,000 ตัน ขณะที่วงการค้าระบุว่ามีเรือเข้ามารองรับข้าวจากพม่าถึง 7 ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกข้าวได้ถึง 148,000 ตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

ญี่ปุ่น

ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรแห่งเมืองฟูกุชิม่าได้เริ่มดำเนินการทดสอบข้าว 110 ชนิดจากพื้นที่ภายในและภายนอกญี่ปุ่น เพื่อสำรวจหาข้าวสายพันธุ์ที่ดูดซับสารกัมมันตรังสีซีซีซีจากดินในระดับต่ำ

โครงการดังกล่าว ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรแห่งเมืองฟูกุชิม่าได้ริเริ่มขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิม่านั้น ไม่ได้วิจัยในเรื่องข้าวที่ปลูกบนดินที่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในปริมาณที่ค่อนข้างสูง แต่การวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญที่ว่า สารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัทโตเกียว อิเล็กทริก เพาเวอร์ (เทปโก) อาจจะยังคงส่งผลกระทบต่อข้าวที่ปลูกในพื้นที่ใกล้เคียงไปจนถึงปีหน้าหรืออาจจะนานกว่านั้น

"เราอาจจะสามารถพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต้านทานสารซีซีซีได้ ถ้าเราพบข้าวที่ดูดซับสารซีซีซีในระดับต่ำผ่านทางกรวิจัยในโครงการนี้ และผสมพันธุ์ข้าวชนิดนั้นข้ามสายพันธุ์กับข้าวญี่ปุ่น" ศาสตราจารย์เคอิซุเกะ เนโมโตะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวและสมาชิกของทีมงานวิจัยกล่าว

ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรกำลังมองหาข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา รวมทั้งประเทศต่างๆ เช่นอินเดีย และบังคลาเทศ

[ที่มา สำนักข่าวเกียวโด](#)

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิธีอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30,000 MT +/-5% IN MINIMUM OF RICE FROM ALL ORIGINS) วันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า อิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 60,000 ตัน ประกอบด้วยประเทศบราซิล 30,000 ตัน และจาก

ประเทศอาร์เจนตินาหรืออูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน โดยวงการค้าคาดว่าราคาข้าวหน้าจะอยู่ในช่วง 650-670 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Iraqi port)

ในการประมูลครั้งก่อนหน้านี้นี้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐพีซีอีริก ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 627-628 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight Iraq) จากประเทศอูรุกวัย

ที่มา Riceonline.com

